

# ด่วนมาก

ที่ พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๐๕๕



ศาลากลางจังหวัดแพร่  
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กให้ดำรงตำแหน่ง  
ครูผู้ดูแลเด็ก

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนมาก ที่ พร ๐๐๓๗.๒/ว ๓๓๘๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๙๖๕  
ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕

ตามที่จังหวัดได้แจ้งการจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้องค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นครูผู้ดูแลเด็ก รายละเอียด  
ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้รับการร้องเรียนจากหัวหน้าศูนย์/ผู้ดูแลเด็ก และ  
บุคคลภายนอกว่ามีบุคคล และเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนแอบอ้าง และเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจาก  
การพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์/ผู้ดูแลเด็กให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยเรียกร้องทรัพย์สิน  
หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น จากหัวหน้าศูนย์/ผู้ดูแลเด็ก เพื่อแลกเปลี่ยนกับการได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ดูแล  
เด็ก ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับหัวหน้าศูนย์/ผู้ดูแลเด็ก ที่ต้องการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งในการบรรจุแต่งตั้ง  
หัวหน้าศูนย์/ผู้ดูแลเด็ก ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก เป็นนโยบายสำคัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ  
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและส่งเสริมความมั่นคงในอาชีพให้กับหัวหน้าศูนย์/ผู้ดูแลเด็ก จึงขอให้อำเภอแจ้ง  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งหัวหน้าศูนย์/ผู้ดูแลเด็กทราบ กรณีการจัดสรรอัตราตำแหน่งดังกล่าว รายละเอียด  
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม จึงขอให้นายอำเภอและ  
ท้องถิ่นอำเภอ สอดส่อง ตรวจสอบ กรณีพบเห็นหรือทราบว่ามีการแอบอ้าง และเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์  
ตอบแทนใด พร้อมทั้งกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยดำเนินการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องใน  
การคัดเลือกและแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์/ผู้ดูแลเด็กให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม  
ระเบียบ กฎหมาย โดยเคร่งครัด หากปรากฏผู้มีพฤติการณ์ดังกล่าว ให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  
ทั้งทางวินัยและทางอาญากับผู้กระทำผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด พร้อมรายงานจังหวัดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องสำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

โทร . ๐-๕๕๕๓-๔๕๐๔-๕ ต่อ ๑๘

นายอำเภอ

ผู้บังคับการ

มจร ๖๔

# ความมาก

ที่ มท ๐๘๙๓.๔ / ๖๑๙ ง ๕



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขที่ 403๗
วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๔
เวลา ๑๕.๓๘ น.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ กันยายน ๒๕๕๔

เรื่อง การเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ความมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๑๖๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นครูผู้ดูแลเด็ก รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่อ้างถึง นั้น

เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับการร้องเรียนจากหัวหน้าศูนย์/ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรภายนอกกว่ามีบุคคล และเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนแอบอ้าง และเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์/ผู้ดูแลเด็กให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยเรียกร้องทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น จากหัวหน้าศูนย์/ผู้ดูแลเด็ก เพื่อแลกเปลี่ยนกับการได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ดูแลเด็ก ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับหัวหน้าศูนย์/ผู้ดูแลเด็ก ที่ต้องการดำรงตำแหน่งดังกล่าว

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า การบรรจุแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเป็นนโยบายสำคัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการเสริมสร้างขวัญ กำลังใจและส่งเสริมความมั่นคงในอาชีพให้กับหัวหน้าศูนย์/ผู้ดูแลเด็ก กรณีที่มีบุคคล และเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนแอบอ้าง และเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทนใด เป็นพฤติกรรมที่มีขอบและเข้าข่ายการกระทำความผิดทางอาญาทั้งผู้ให้และผู้รับ ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและราชการอย่างร้ายแรง จึงขอให้จังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งหัวหน้าศูนย์/ผู้ดูแลเด็กทราบว่าเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับงบประมาณเพื่อจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือน ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๕,๐๑๔ อัตรา แต่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้สำรวจหัวหน้าศูนย์/ผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กซึ่งสามารถเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นครูผู้ดูแลเด็ก มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๐,๓๒๖ คน จึงได้พิจารณาจัดสรรอัตราที่ได้รับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการคัดเลือก และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดตั้งงบประมาณเพื่อจัดสรรอัตราตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กรองรับการพิจารณาคัดเลือกสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่ยังเหลืออยู่ ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกและแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม จึงขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าวให้หัวหน้าศูนย์ ผู้ดูแลเด็ก และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบพร้อมมอบหมายนายอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด และท้องถิ่นอำเภอ สอดส่อง ตรวจสอบ กรณีพบเห็นหรือทราบว่ามี การแอบอ้าง และเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทน พร้อมทั้งกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

/ที่เป็นหน่วย...

ที่เป็นหน่วยดำเนินการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกและแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์/ผู้ดูแลเด็กให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย โดยเคร่งครัด หากปรากฏผู้มีพฤติกรรมดังกล่าว ขอให้รายงานจังหวัดหรืออำเภอพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทั้งทางวินัยและทางอาญากับผู้กระทำผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด พร้อมรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายขวัญชัย วงศ์นิติกร)  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักประสานและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น  
ส่วนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและพัฒนากิจกรรมเยาวชน  
โทร. ๐ - ๒๒๔๑ - ๙๐๒๑ - ๓ ต่อ ๑๐๔  
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๔๖